



ทร.สอบวินัยลูกประคุ่นอกแก้ว

มหาสารคาม - กองทัพเรือเดินแผนพบ รายชื่อลูกประคุ่นอกแก้วร่วมแก๊งทุจริต เอนทรานซ์ สิ่งเรียกสอบวินัยด่วนหลัง พันลาภกิจ เครือข่ายขบวนการโกงข้อ สอบลามไปทั่ว พบบันทึกกลับไผ่รายชื่อ เตรียมทุจริตสอบครูถึงขอนแก่น

วานนี้(9 เม.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร.อ.ปิยะศักดิ์ นิลนิมิตร ผู้บังคับการ เรือรบหลวงธรรม กองเรือพลขึ้นบก กองทัพเรือ ได้เข้าพบ นายภาวิช ทองโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา

สารคาม เพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ ทุจริตการสอบเอนทรานซ์ที่เกิดขึ้น และมีกำลังพลของกองทัพเรือหรือ จ.อ.สุชาติ อะทุมชาย 1 ในผู้ต้องหา

อ่านต่อหน้า 6

ทร.

สงสัยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับคณะ กรรมการป้องกันการทุจริตฯจับกุม ขณะปิดรถจักรยานยนต์ส่งสัญญาณให้ ผู้เข้าสอบเมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา

ต่อมานายภาวิชได้มอบให้นาย เภสัชกร กิจระการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้จัดข้อมูลให้ ประกอบด้วย 1.ใบแจ้งสถานที่สอบ ซึ่ง จ.อ.สุชาติ อะทุมชาย สมัครสอบเลขที่ 1702804 เลือกสาขาพยาบาลศาสตร์ กลุ่มที่ 12 และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 3 โดยเจ้าหน้าที่เขียนข้อความลงบน เอกสารว่า บุคคลที่มีชื่อนี้ไม่เข้าสอบทุก วิชาและถูกควบคุมตัวขณะกำลังส่ง รหัสเสียงให้บุคคลอื่นที่กำลังทำข้อ สอบเอนทรานซ์ 2.สำเนาบัตรพร้อม ลายมือชื่อ จ.อ.สุชาติ ขณะให้ปากคำ กับเจ้าหน้าที่ 3.สำเนาสลิปใบนำฝาก เช็กลำที่ 8073301/00234-3 ธนาคาร กรุงไทย สาขาท่าบ่อ จ.หนองคาย จำนวนเงิน 100.000 บาท เข้าบัญชี นาย สุชาติ อะทุมชาย บัญชีเลขที่ 400-1-2888-7 ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม

ร.อ.ปิยะศักดิ์ นิลนิมิตร เปิดเผย ว่า เมื่อทราบข่าวว่าผู้บัญชาการทหาร เรือได้มีคำสั่งให้กักบริเวณและให้ หน่วยงานต้นสังกัดสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาตาม ลำดับ เรื่องนี้กองทัพเรือให้ความสำคัญ มาก จะต้องมีการพิจารณาสอบสวน ทางวินัย ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทราบ แต่เพียงว่า จ.อ.สุชาติขอลาภกิจเพื่อเข้า สอบ แต่ไม่ทราบว่าสอบอะไร เพราะ ปกติหน่วยงานให้การสนับสนุนการ พัฒนาตนเองเพื่อแสวงหาความรู้ อยู่แล้ว ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อื่น

รู้สึกพอใจที่ได้ข้อมูลและได้รับความ ร่วมมือเป็นอย่างดีจากม.มหาสารคาม ซึ่งคงต้องร่วมกันกำจัดคนโกงออกไป จากสังคมให้ได้

นายภาวิช ทองโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า เป็น เรื่องที่ดีที่หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ ต้องสงสัยให้ความสนใจ เมื่อมี ข้าราชการร่วมอยู่ในกระบวนการทุจริต ทางกองทัพเรือควรมีวิธีการจัดการด้าน วินัยที่เคร่งครัดอยู่แล้ว เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นผลมาจากความ กระตือรือร้น การเอาจริงเอาจังของ คณะกรรมการฯ ช่วงนี้เป็นรอยต่อระ หว่างระบบการจัดสอบเก่าและใหม่ หลายคนอาจจะคิด ว่าไม่น่าเป็นห่วงหรือมีวาระระบบใหม่ แต่ที่อันตรายคือแก๊งทุจริตได้นำวิธีการ ต่าง ๆ เหล่านี้ไปใช้ในการจัดสอบอย่าง อื่นด้วย

นายภาวิชกล่าวว่า ส่วนสาเหตุของ การทุจริตนั้นน่าจะมาจากการที่สังคม ไทยทุกวันนี้ขาดศีลธรรม ซึ่งหากทุก คนรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรปัญหา เหล่านี้จะไม่เกิด วิธีการแก้ไขรัฐควรร อกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสอบแข่ง ขัน การสอบบรรจุรับราชการ และต้อง ระบุโทษไว้ให้เกิดความกลัวเกรงบ้าง ถึง แม้จะมีระบบใหม่ก็จะสามารถแก้ไข เฉพาะกรณีการสอบเทียบเท่านั้น ไม่ สามารถแก้ปัญหารองเรียนกวดวิชาได้ ถึงเวลาแล้วที่กระทรวงศึกษาธิการจะ หันมาจัดระบบโรงเรียนกวดวิชาที่พบ ว่ากระทำทุจริตก็ควรถอนใบอนุญาต หรือควรตรวจสอบตั้งแต่ความรู้ความ สามารถของผู้สอนว่าเหมาะสมที่จะเป็น ผู้กวดวิชาจริง ๆ หรือวิทยากร

นายสมคิด กมลภากรณ์ นายช่าง ไฟฟ้าสื่อสาร 5 ศูนย์ตรวจสอบและเฝ้า ฟังวิทยุที่ 2 จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้นำรศ โหมบายมาตรวจจับการทุจริตที่สนาม มหาสารคาม กล่าวว่า นับตั้งแต่มีการ จัดสอบยังไม่พบคลื่นแปลกปลอมใด ๆ คงจะเป็นเพราะว่าผู้ตั้งใจกระทำความ ผิดเห็นรศโหมบายจึงตรวจอยู่ตลอดเวลาจึง ไม่กล้าใช้เครื่องมือสื่อสารในการทุจริต หันไปใช้วิธีการโลว์เทคโนโลยีแทน

จากเอกสารที่ค้นพบนอกจากจะมี รายชื่อลูกค้าที่เข้าสอบเอนทรานซ์แล้ว ยังพบรายชื่อผู้เข้าสอบสำนักงาน ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2540 ระบุนำ แป้มสอบ แทนนางสาวสิรินธร นวลอ่อน หมายเลข 32-0949 นิดสอบแทนนางสาว วาสนา หันแพียบแก้ว หมายเลข 32-0950 นางรุ่งทิพย์ ฉิมป้อม และนางมนทิวรา กลบประโคน รัชชิก